

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. อำนวยมั่นใจเห็นยางราคาแตะ ๖๐ บาทปรับ ๕ ยุทธศาสตร์ดึงคนรุ่นใหม่ทำสวน
๒. รัฐโละราคายางทะลุ ๖๐ บาท/กก.
๓. เกษะข่าวเกษตร
๔. เตรียมกล้าปาล์มพันธุ์ดีรองรับโค่นยางเก่า
๕. พยุงราคาไข่ไก่
๖. โรงงานยางผ่านอนุมัติสนับสนุนสินเชื่อ ๔๒ ราย
๗. สินเชื่ออย่างต้นราคาพุ่ง
๘. หวั่นราคาอ้อยขึ้นปลายวูบหนักอุตสาหกรรมน้ำตาล.พิจารณากู้เงินชดเชย
๙. ปธ.รับเบอร์ฯยกคณะเยือกบึงกาฬเผยปักตู่เห็นด้วยยกระดับยาง
๑๐. เกษตรบ่มเพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารในโรงเรียน

หนังสือพิมพ์

- สยามธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
มติชน  
มติชน  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## ‘อำนาจ’มั่นใจเห็นยางแตะ 60 บาท ปรับยุทธศาสตร์ตั้งคนรุ่นใหม่ทำสวน

ชาวสวนยางตรังจี้รัฐแก้ปัญหาราคายาง ณะรัฐบาลออกมาตรการแทรกแซงราคายางพาราที่โลกรั่มละ 80 บาท พร้อมมาตรการป้องกันงบรั่วไหล ขณะที่ สกย. ปรับวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้านธ.ก.ส. โอนเงินให้ชาวนา

แล้ว 3,069,000 ครอบครั้ว รวม 34,141 ล้านบาท มั่นใจได้ครบก่อนปีใหม่ พร้อมเร่งจ่ายสวนยาง คาดก่อนปีใหม่ โอนเงินให้ชาวสวนยางได้ 250,000 ครอบครั้ว นายอำนาจ ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า 10 ▶



อำนาจ ปะติเส  
ส.ช.กระทรวงเกษตรฯ

## ‘อำนวยการ’

กล่าวว่า มันใจว่าภายในเดือนธ.ค.นี้ราคาขายพาราจะขึ้นไปแตะที่กิโลกรัมละ 60 บาท ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน ซึ่งราคาต่อไปที่จะต้องการเห็นก็คือ 70 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้มาตรการที่จะทำให้ราคาขายไปถึง 70 บาท/กิโลกรัม ได้นั้น จะต้องมีการหารือกับทางรัฐบาล รวมถึงเกษตรกรชาวสวนยางพารา ก่อน พร้อมมองว่าราคาขายพาราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และตอนนี้ก็กำลังเป็นขาขึ้น

นายอำนวยการ กล่าวอีกว่า ได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ราคาขายในตลาดโลกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการเรียกร้องราคาให้ 80 บาท/กิโลกรัม

ด้านนายสมศักดิ์ ปรีสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันหารือถึงสถานการณ์ยางพารา โดยสรุปว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนไร่ละ 1,000 บาท ให้กับประชาชนไปแล้วบางส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว้ และกำลังจ่ายให้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกราย ส่วนเงินช่วยเหลือครัวเรือนนั้นอยู่ในขั้นตอนดำเนินการอยู่ และเร่งทำให้เสร็จสิ้นเร็วๆ นี้

สำหรับการจัดเวทีในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อเสนอความคิดเห็น โดย จ.ตรัง มี นายสุวิทย์ ทองหอม ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นคณะทำงานบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ จึงได้เปรียบเทียบเรื่องข้อมูลข่าวสาร เพราะมีตัวแทนเชื่อมโยงข่าวสารกับส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นทางจังหวัดจะเป็นสื่อกลาง นำประเด็นที่สำคัญที่ได้จากความคิดเห็นจากทุกท่านเสนอไปยังรัฐบาล และอีกอย่าง จ.ตรัง ก็เป็นจังหวัดนำร่องให้แก่จังหวัดอื่นๆ

ส่วนข้อเสนอของประชาชน คืออยากให้รัฐบาลออกมาตรการแทรกแซงราคาขายพาราโลกไว้ที่ 80 บาท พร้อมมาตรการป้องกันขบวนการ และประกันความมั่นใจ ให้เงินถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยให้โควตา ตามสัดส่วนผลผลิตต่อรายต่อปีผ่านใบรับรองโควตาหรือคูโปง

ในส่วนการแทรกแซงราคา

ขายพาราขึ้นทางจังหวัดพร้อมจะให้การสนับสนุนขอเรียกร้องดังกล่าว เพื่อส่งต่อไปถึงรัฐบาลให้เร่งทามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง หลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากราคาขายพาราลดต่ำลงเป็นจำนวนมาก จนเกษตรกรบางรายต้องจำใจรับสภาพขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

ด้านนายกิตติศักดิ์ นวาวโย แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือกับ นายอำนวยการ เจริญกุล ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาขายพาราลดต่ำ โดยต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับราคาให้ได้กิโลกรัมละ 80 บาท

ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่มีการช่วยเหลือ จะร่วมกับชาวสวนยางพารา 14 จังหวัดภาคใต้ ออกมาเคลื่อนไหวในเดือนมกราคม ปี 2558

ทางด้านนายประสิทธิ์ หมดเส้น รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 สกย.เดินหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างสังคมชาวสวนยางสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะเร่งรัดให้มีการปรับปรุงสวนยางพาราเก่า หรือทรุดโทรมเสียหาย โดยให้ทุนสงเคราะห์ในการปลูกยางพันธุ์ดี

2. การสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 3. เพิ่มมูลค่ายางพารา โดยจะพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปยางพารา 4. พัฒนาระบบตลาดยางพารา โดยจะขยายการประมวลยางทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น พร้อม

ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรใช้กลไกในเรื่องการซื้อขายยางในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามาใช้ประกันความเสี่ยง และ 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร โดยจะเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งจะถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายสุทัศน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร หรือ อ.ก.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือ 1 พันบาทต่อไร่ให้เกษตรกรชาวนาแล้ว 3,069,000 ครอบคลุม คิดเป็นพื้นที่ 34.1 ล้านไร่เศษ รวมเป็นเงิน 34,141 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ อ.ก.ส. วางเป้าหมายไว้ จากรายชื่อทั้งหมดที่มณฑลทะเบียน 3,400,000 ครอบคลุม โดยจะเร่งจ่ายให้ครบ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แต่สำหรับชาวนามากได้ในบางพื้นที่ อาจจะไม่ส่งเลยไปประมาณเดือนมกราคม 2558

ส่วนการโอนเงินให้ชาวสวนยาง 1,000 บาทต่อไร่ ล่าสุด อ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนแล้ว 13,245 ครอบคลุม คิดเป็นพื้นที่ 134,000 ไร่ รวมเป็นเงิน 134 ล้านบาท และก่อนปีใหม่ คาดว่า จะสามารถโอนเงินให้ชาวสวนยางได้ 250,000 ครอบคลุม

# รัฐโส่งราคาขายทะเล 60 บาท/กก.

รัฐบาลโส่งออกราคาขาย ทะเล 60 บาท หลังใช้เงินกองทุนมูลค่ากักกันชน แต่ 1,300 ล้าน สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ได้เตรียมส่งมอบยางลีดแรก 2 พันตัน ให้ "ไต้หวัน" วันนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการยาง 42 รายผ่านการอนุมัติขอสินเชื่อ 6.7 พันล้าน ดูดซับยางเข้าโรงงาน

หลังจากรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาการขาดดุล โดยใช้งบกองทุนมูลค่ากักกันชน (Buffer stock) เป็น ตัวขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะ ทำให้ราคาขายยางพาราให้ได้ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของ รัฐบาลที่ประกาศไว้

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วย



อำนาจ ปะติเส

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึง ราคาขายพารานี้ (26 ธ.ค.) ยางแผ่นดิบรม ควันชั้น 3 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60.50 บาท เป็นไปตามเป้าหมายแรกที่รัฐบาลต้องการ

ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และความต้องการ ของชาวสวนที่ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ภายในปี 2557

ทั้งนี้จากข้อมูลของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ระบุว่าราคาขายพารา ได้ปรับตัวสูงขึ้นแตะที่กิโลกรัมละ 60 บาท มาตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว โดยที่ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ราคาขึ้นไปถึงระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม ได้ปรับสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 2 บาท ส่วน ยางแผ่นดิบ ราคา 55 บาทต่อกิโลกรัม ขยับขึ้น 1 บาท น้ำยางสด ณ โรงงาน ราคา 43 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนกองทุนมูลค่ากักกันชน วงเงิน **อ่านต่อหน้า > 4**

20,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเบิกเงินมาใช้เพื่อชื้อนำราคาตลาดได้รับซื้อไปแล้ว 20,000 ตัน วงเงิน 1,300 ล้านบาท วงเงินดังกล่าว สามารถพยุงราคาขายให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งยังมีเงินเหลืออีก 18,700 ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการยางพาราไม่ให้เกิดปัญหา

ส่วนการขายยางออกวานนี้ องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) จะส่งมอบยางพาราให้กับไต้หวัน ประเทศจีนล็อตแรก จำนวน 2,000 ตัน จากเป้าหมายการส่งมอบทั้งหมด ล็อตแรก 20,000 ตัน ตามที่มีสัญญาซื้อขายกันไว้ระหว่างจีนกับไทย

ปีหน้ากระทรวงเกษตรฯจะเร่งขับเคลื่อนกลไก ของ 16 มาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการขับเคลื่อนเพื่อพยุงราคา และปรับโครงสร้างยางพารา ให้ชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางพาราเติบโต และมีรายได้เพิ่มขึ้น ในเดือนมี.ค.2558 ทุกมาตรการต้องบรรลุผลและทุกมาตรการของกระทรวงเกษตรฯจะบรรลุเป้าหมาย

#### รัฐวาง 16 มาตรการแก้ปัญหาราคา

สำหรับ 16 มาตรการ ประกอบด้วย  
1.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวสวนเสถียรภาพราคายาง 2.โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รายละ 15,000 บาท  
3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวน

ยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม รายละไม่เกิน 100,000 บาท 4.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

5.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ในการรวบรวมยาง  
6.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท 7.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 15,000 ล้านบาท 8.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา

9.โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา 10.โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 11.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 12.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต

13.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
14.โครงการลดต้นทุนการผลิต 15.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง และ 16.โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ระยะสั้น สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรไร่ละ 2,520 บาท

#### ชง 42 โรงงานขอสินเชื่อแปรรูปยาง

นายสมชาย ชาญชัยกุล รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท ว่าขณะนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราประมาณ 42 ราย เข้ามาสมัคร

เข้าร่วมโครงการนี้ และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว มีวงเงินขอสินเชื่อรวมประมาณ 6,700 ล้านบาทกระทรวงฯ จะรวบรวมรายชื่อส่งไปยังธนาคารกรุงไทย วันที่ 30 ธ.ค. นี้ หากมีวงเงินเหลือก็จะนำมาพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มันใจว่าจะใช้วงเงินสินเชื่อได้ครบจำนวน 10,000 ล้านบาท

"จากการประเมินจากทะเบียนโรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามีถึง 94 ราย แต่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 42 ราย โดยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 51% ทำให้ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบางส่วนไม่ต้องการกู้ ทั้งนี้คาดว่าท้ายที่สุดจะมีวงเงินสินเชื่อจะเหลืออยู่ราว 2,000-3,000 ล้านบาท จะนำมากระจายให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มให้ครบจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณาตามศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรและความสามารถในการเก็บสต็อกยาง"

#### **เชิ้อสินเชื่อถึงมือไตรมาสแรกปี58**

หลังจากนี้จะส่งรายชื่อโรงงานที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้กับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อในแต่ละรายต่อไป คาดว่าผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้รับสินเชื่อภายในไตรมาส 1 ของปี 2558 โดยโครงการนี้คาดว่าจะดูดซับยางพาราส่วนเกินออกจากระบบได้ประมาณ 2 แสนตัน จะช่วยยกระดับราคายางพาราได้บางส่วน

อย่างไรก็ตาม มองว่าราคายางพาราใน

ปีหน้าจะสูงกว่านี้ เนื่องจากจะมีโรงงานแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มอีก 3-4 โรงงาน และยังมีที่ตั้งโรงงานและขยายกำลังการผลิตจากนักลงทุนไทยและชาติอื่นๆอีกหลายราย ประกอบกับคาดว่าราคาน้ำมันดิบไม่น่าจะต่ำกว่าระดับ 60-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ราคายางในตลาดโลกไม่น่าจะลดลงต่ำกว่านี้

#### **หวังช่วยดูดซับปริมาณยางในตลาด**

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางนี้ จะช่วยดูดซับยางพาราในช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด คือ ระหว่างเดือนพ.ย. 2557 - เม.ย. 2558 เพื่อสนับสนุนโรงงานน้ำยางชั้นให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นในการรับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรโดยรัฐสนใจด้วยการชดเชยดอกเบี้ยอัตรา 3% แก่ผู้ประกอบการในวงเงินชดเชย 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปน้ำยางชั้นที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ผู้ขอเข้าร่วมโครงการมีสถานประกอบการตั้งอยู่

# เกาะข้าวเกษตร

๖ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557.....○ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นางจันทร์จวีร์ ช้อนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเดอะควาติ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....○ นายสมชาติ เจริญวิเศษชัย ผู้ตรวจราชการกรม เขต 17 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตาก และคณะติดตามความคืบหน้างานประมงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง (ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง) บ้านมอคะหลัว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 10 ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก.....○ นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Mam Sambath Executive Director DPA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของ ประเทศ

กัมพูชา ซึ่งมักคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากประเทศกัมพูชา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย.....○ นายสุรพล จารุพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมมอบนโยบายแนวทางส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ชุมชนที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อเกิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมบอลรูม A โรงแรมมารวยการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน.....○

“คิด ทางไทย”

## เตรียมกล้าปาล์มพันธุ์ดีรองรับโค่นยางเก่า

๖ นายประสิทธิ์ หมืดเส็น รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า สทย. ได้จัดซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีอายุ 3-5 เดือน จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร จำนวน 150,000 ต้น เพื่อให้บริการกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับการสงเคราะห์และต้องการเปลี่ยนจากการทำสวนยางพาราเป็นสวนปาล์มน้ำมันแทน ประกอบด้วยพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1,2,3,7 และ 8 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง คาดว่าจะจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทันฤดูกาลปลูกนี้และสั่งจองไว้อีก 90,000 ต้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการมาก เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรที่ขอทุนสงเคราะห์กับ สทย. ตัดสินใจเปลี่ยนพืชที่จะปลูกทดแทนรอบใหม่จากยางพาราเป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่นโดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน

สำหรับเกษตรกรที่ขอทุนสงเคราะห์กับ สทย. ที่ตัดสินใจเปลี่ยนพืชที่จะปลูกแทนสวนยางเก่า จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมัน จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราไร่ละ 26,000 บาท แต่ถ้าจะปลูกยางพาราเหมือนเดิมหรือไม้ยืนต้นอื่น ๆ จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราไร่ละ 16,000 บาท.



พยุगरาคาไ้ไ้ A 2  
นสพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดี  
กรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังการ  
ประชุมคณะกรรมการนโยบายไ้ไ้  
และผลิตภัณฑ์ว่า สถานการณ์ราคา  
ไ้ไ้ในปัจจุบันฟองละ 2.20 บาท ทั้ง  
ที่มีต้นทุน 2.90 บาท ที่ประชุมได้เตรียม  
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้  
1.ปลดแม่ไ้ไ้ยืนกรงเร็วกว่ากำหนด  
2.ส่งเสริมการบริโภคไ้ไ้จาก 200  
ฟอง/ปี/คน เป็น 300 ฟอง/ปี/คน และ  
3.การส่งเสริมการส่งออกไ้ไ้ที่ได้  
มาตรฐานระดับพรีเมียม เพื่อเพิ่มมูลค่า  
ให้ไ้ไ้  
ขณะที่ในปี 2558 คาดว่าจะมี  
ผลผลิตไ้ไ้ 15,100 ล้านฟอง/ปี  
เฉลี่ย 41 ล้านฟอง/วัน โดยจะเน้น  
รักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  
เพื่อพยุगरาคาไ้ไ้ ดูแลให้เกิดความ  
เป็นธรรมทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ■

## โรงงานผ่านอนุมัติสนับสนุนสินเชื่อ 42 ราย

นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท ว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราประมาณ 42 ราย เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงแล้ว มีวงเงินขอสินเชื่อรวมประมาณ 6,700 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงจะรวบรวมรายชื่อส่งไปยังธนาคารกรุงไทยครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หากมีวงเงินเหลือ ก็จะมาพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มกับผู้เข้าร่วมโครงการ มั่นใจว่าจะใช้วงเงินสินเชื่อได้ครบตามที่กำหนดไว้

“จากการประเมินจากทะเบียนโรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามีจำนวน 94 ราย แต่ผ่านการคัดเลือก 42 ราย ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นสูงกว่า 51% ทำให้ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบาง

ส่วนไม่ต้องการกู้ ทั้งนี้คาดว่าท้ายที่สุดจะมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่ 2,000-3,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำมากระจายให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มให้ครบ 10,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณาตามศักยภาพการผลิตของเครื่องจักร และความสามารถในการเก็บสต็อกยาง” นายสมชาย กล่าว

โดยหลังจากนี้จะส่งรายชื่อโรงงานที่ผ่านการประเมินให้กับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อในแต่ละรายต่อไป ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้รับสินเชื่อภายในไตรมาส 1 ปี 2558 โครงการนี้คาดว่าจะดูดซับยางพาราส่วนเกินออกจากระบบได้ประมาณ 2 แสนตัน จะช่วยยกระดับราคายางพาราได้บางส่วน

อย่างไรก็ตามมองว่าราคายางพาราในปี 2558 จะสูงกว่านี้ เนื่องจากจะมีโรงงานแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยเพิ่มอีก 3-4 โรงงาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งโรงงานและขยายกำลังการผลิตจากนักลงทุนไทยและชาติอื่นๆอีกหลายราย ประกอบกับคาดว่าราคาน้ำมันดิบไม่น่าจะต่ำกว่าระดับ 80-70 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำให้ราคายางในตลาดโลกไม่น่าจะลดลงต่ำกว่านี้

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางนี้ จะช่วยดูดซับยางพาราในช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557-เมษายน 2558 เพื่อสนับสนุนโรงงานนี้ยังช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ในการรับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรโดยรัฐจูงใจด้วยการชดเชยดอกเบี้ยอัตรา 3% แก่ผู้ประกอบการในวงเงินชดเชย 300 ล้านบาท

## สินเชื่ออย่างคั้นราคาพุ่ง

8 นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง 10,000 ล้านบาท ขณะนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราประมาณ 42 ราย เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการ และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว โดยมีวงเงินขอสินเชื่อรวม 6,700 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงจะรวบรวมรายชื่อส่งไปยังธนาคารกรุงไทยครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ หากมีวงเงินเหลือก็จะนำมาพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มกับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมั่นใจว่าจะใช้วงเงินสินเชื่อได้ครบตามที่กำหนดไว้ 10,000 ล้านบาท

“จากการประเมินจากทะเบียนโรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารามีจำนวน 94 ราย แต่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 42 ราย โดยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นสูงกว่า 5% ทำให้ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบางส่วนไม่ต้องการกู้ ทั้งนี้ คาดว่าท้ายที่สุดจะมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่ราว 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำมากระจายให้กับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มให้ครบจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยจะพิจารณาตามศักยภาพการผลิตของเครื่องจักร และความสามารถในการเก็บสต็อกยาง”

ทั้งนี้ นายสมชายคาดว่าผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้รับสินเชื่อภายในไตรมาส 1 ของปีหน้า โดยโครงการนี้คาดว่าจะดูดซับยางพาราส่วนเกินออกจากระบบได้ประมาณ 200,000 ตัน จะช่วยยกระดับราคายางพาราได้บางส่วนซึ่งมองว่าราคายางพาราในปีหน้าจะสูงกว่านี้ โดยจะช่วยดูดซับยางพาราในช่วงที่ออกสู่ตลาดมากที่สุด คือ ระหว่างเดือน พ.ย.2557-เม.ย.2558.

## หวั่นราคาอ้อยขึ้นปลายวูบหนัก อุตสาหกรรมฯพิจารณากู้เงินชดเชย

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวไร้อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 มีนายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นที่ กอน.อนุมัติที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่อยู่ 1,222 บาทต่อตัน อาจต้องกู้เงินเพื่อชดเชยประมาณ 322 บาทต่อตัน

“หากคำนวณอ้อยทั้งระบบที่ 100 ล้านตันอ้อย วงเงินกู้รวมจะอยู่ประมาณ 32,200 ล้านบาท แต่คณะทำงานต้องพิจารณาราคาเหมาะสมอีกครั้งจากนั้นจะเสนอนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป เพราะล่าสุดราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกตกต่ำมาก หากคำนวณราคาชั้นปลายเฉลี่ย

แล้วอาจน้อย 900 บาทต่อตัน” รายงานข่าวระบุ นายอุฤทธิ์กล่าวว่า เตรียมประชุมคณะทำงานภายในเดือนมกราคม 2558 เพื่อเร่งสรุปแนวทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด แต่คงไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในภาพรวม เพราะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. เบื้องต้นอาจใช้แนวทางเดิมคือ การกู้เงินจาก ธ.ก.ส.และนำเงินจากราคาน้ำตาลทรายอัตรา 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เข้าชำระหนี้ ส่วนวงเงินที่ชัดเจนนั้นต้องรอหารือร่วมกับตัวแทนชาวไร่ โรงงาน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานก่อน

นายสิริวิทย์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า ได้เปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2557/2558 มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบแล้ว 41 โรงจากทั้งหมด 51 โรง มีปริมาณผลิตอ้อยเข้าหีบแล้ว 14.29 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลทรายได้ 1,201 ล้านตัน หรือ 12.01 ล้านกระสอบ คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยอยู่ที่ 84.04 กก.ต่อตันอ้อย สูงกว่าปีก่อนที่ผลิตได้ 81.74 กิโลกรัมต่อตันอ้อย



## ปธ.รับเบอร์ฯยกคณะเยือน‘บึงกาฬ’ เผยปักตู่เห็นด้วยยกระดับราคายาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าฯบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพิณิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครชิงเต่า ประเทศจีน ประกอบด้วย นายชู่ยู่จุน ประธานกรรมการประจำแห่งสมาชิกรัฐแทนประชาชนเขตลือไป นครชิงเต่า, นายโอ เหวยหนาน รองอธิบดีกรมสำนักงานพาณิชย์เขตลือไป นครชิงเต่า, น.ส.หลิว หยงมิง ผอ.สำนักงานใหญ่การไม่ได้รับสวนอุตสาหกรรมและการวางแผนและการก่อสร้างสำนักงานเขตลือไป นครชิงเต่า, นายหวาง ซุนยี่ อธิบดีกรมสรรพากรเขตลือไป นครชิงเต่า, นายจาง หยาน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด, นายเฉิน ฮุยเซิง ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศไทย บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด และนายหวัง รุ่ยปู เลขาธิการประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด ที่เดินทางมาเยือน จ.บึงกาฬ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและธุรกิจ ระหว่างเมืองทั้งสองทั้งเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือด้านการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างนครชิงเต่าและจังหวัดบึงกาฬ

ด้านนายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กับสมาชิกรัฐแทนประชาชนเขตลือไป นครชิงเต่า ยังกำหนดลงนามในบันทึก (เอ็มโอยู) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความร่วมมือเมืองคู่มิตร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาวบึงกาฬและเขตลือไป นครชิงเต่า รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการติดต่อในพื้นที่ นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของบึงกาฬที่ได้ต้อนรับคณะนครชิงเต่าที่จะร่วมมือพัฒนาเครือข่ายยางพาราให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นแหล่งวัตถุดิบใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ส่วนนครชิงเต่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน และบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ จำกัด เป็นหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีและยางพาราอย่างครบวงจรและยั่งยืน ที่มีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่เขตลือไป นครชิงเต่า รวมทั้งเป็นตัวแทนในการซื้อ

ขายยางพาราอย่างครบวงจร

“ต้องขอขอบคุณนายพิณิจ จารุสมบัติ ได้เป็นผู้ประสานงานและเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้แทนของจีน อันเป็นการช่วยเหลือภาครัฐและสร้างโอกาสให้แก่ชาวบึงกาฬ โดยเฉพาะเกษตรกรสวนยางพาราที่จะได้รับโอกาสด้านการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายจาง หยาน ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทรับเบอร์วัลเลย์มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณนายพิณิจ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมการประชุมเอเปค ที่กรุงปักกิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้ถามคนว่าจะทำอย่างไรให้ราคายางเพิ่มสูงขึ้น จึงแนะนำว่าวิธีการมีหลายแบบ แต่เห็นผลดีที่สุดคือ 1.ต้องยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของไทย เป็นการแปรรูปจะได้ราคาเพิ่มขึ้น 2.ให้มีการซื้อขายแบบใหม่ ที่ผ่านมาการซื้อขายของไทยยุ่งยาก มีต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พ่อค้าคนกลางมีมากทำให้เกิดความเสี่ยงในการซื้อขายค่อนข้างสูง มีความไม่โปร่งใสแฝงอยู่มาก จึงควรสร้างระบบการค้าขึ้นใหม่อาจใช้วิธีซื้อขายออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงลดต้นทุนเหล่านี้ และ 3.การศึกษา การอบรมบุคลากร โรงงานยางรถยนต์ของจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องแรงงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ ควรให้มีการอบรมใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยของจีนกับไทย ทาง พล.อ.ประยุทธ์แสดงความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและอยากจะมีมือกับรับเบอร์วัลเลย์เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่

“ยังมีผู้ประกอบการยางรถยนต์ของจีนหลายแห่งต้องการก้าวกระโดดมาลงทุนและสร้างโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีของไทยได้นำคณะไปที่รับเบอร์วัลเลย์เพื่อลงนามระหว่างกานินคมแห่งประเทศไทย กับรับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้ ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากในพื้นที่ฐานของโครงสร้างประเทศ ไม้ว่าผลผลิตอะไรก็ต้องการยางพาราเป็นวัตถุดิบ” นายจางกล่าว

### เกษตรฯ บ่มเพาะมาตรฐานสินค้าเกษตร-อาหารในโรงเรียน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าขณะนี้มกอช.ได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแก่เยาวชนในสถานศึกษา และยังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนและบุคลากร เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร การผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย วิธีการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ทั้งยังจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ตลอดจนมีกปฏิบัติในแปลงเกษตรกรด้วย ในขณะเดียวกันยังได้เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานจากผลิตผลทางการเกษตร และสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัคร Q ในโรงเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นด้วย โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค